

Số: 57/KH-CĐCS

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH

**Tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí
tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”**

Căn cứ Hướng dẫn số 11/HD-CDN ngày 23/11/2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong ngành Giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 25/11/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Sài Gòn về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-LĐLĐ ngày 06/12/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn xây dựng kế hoạch tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với những nội dung cụ thể sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao nhận thức nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đội ngũ viên chức, người lao động đầy đủ năng lực, phẩm chất, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức thực hiện, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thực chất, triệt để khắc phục bệnh hình thức.

2. Nội dung thực hiện

a. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Tổ chức học tập, quán triệt về nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, qua đó phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức tuyên truyền tài liệu “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành.

- Vận động viên chức, người lao động (VCNLD) thực hiện “Kế hoạch toàn khóa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Trường ban hành.

- Nêu cao trách nhiệm học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong VCNLD, nhất là đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công đoàn.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức công đoàn, gắn với chương trình hoạt động của các Công đoàn bộ phận (CĐBP) và cụ thể hóa nội dung phù hợp, thiết thực để có thể tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, tránh hình thức.

b. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với các nội dung sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước.

- Thường xuyên phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công việc hàng ngày, trong quan hệ công tác và sinh hoạt.

- Tuyên truyền, vận động VCNLD tham gia các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt - Học tốt”, “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

c. Tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất công đoàn cấp trên xét khen thưởng theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đề nghị các CDBP căn cứ kế hoạch và tình hình của đơn vị để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Các CDBP;
- Lưu: VPCĐ.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Lê Chí Cường

